

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

**ฉบับวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง**

๑. “๓ ปีกุญแจเหรียญนอคนอก” จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพมหานคร
๒. “ซีไอไม่มีเหตุผลให้พ้นตำแหน่งกรรมการ ศาลยกฟ้องบอร์ดเนชั่น” จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
๓. “เลื่อนสังคดีธัมชโย หน ๔” จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพมหานคร

# 3 บิ๊กศูนย์เหรียญนอนคุก

โพสต์ทูเดย์ - ตำรวจพญาไทนำ 3 บิ๊กโอเอช เอี่ยวทัวร์ศูนย์เหรียญ ผากซังศาลอาญ ผลัดแรกพร้อมคัดค้านประกันเหตุเป็นผู้มีอิทธิพล หากปล่อยตัวหวั่นข่มขู่พยาน

พ.ต.ท.ธรรมรักษ์ เรืองดิษฐ์ พนักงานสอบสวน สน.พญาไท นำตัว นายธงชัย ไรจน์ รุ่งรังสี กรรมการผู้จัดการในบริษัทโอเอชทรานสปอร์ต น.ส.สายทิพย์ ไรจน์รุ่งรังสี กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเอช และ นายวินิจ จันทร์มณี ผู้ต้องหาที่ 1-3 ในความผิดฐานเป็นอั้งยี่ร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยไม่ได้รับค่าบริการ ร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวกระทำการอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ตลอดทั้งร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวหาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากนัก

ท่องเที่ยว ร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้อนุญาต ผากซังครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน ซึ่งผู้ต้องหาที่ 1-3 ได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

อย่างไรก็ตาม จากกรณีระหว่างวันที่ 24 มี.ค.-31 ส.ค. 2559 ต่อเนื่องกันบริษัทผู้อื่น ทราเวล ซึ่งประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้นำนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาในไทย โดยไม่มีค่าบริการ (ทัวร์ศูนย์เหรียญ) จากนั้นบริษัท โอเอช ได้ให้ใช้รถรับส่งนักท่องเที่ยวฟรี โดยเป็นผู้กำหนดแผนการเดินทางให้มีคเคุเทศก์และผู้ขับขี้นำรถไปจอดให้นักท่องเที่ยวแวะซื้อสินค้าจากร้านในเครือเดียวกับบริษัท โอเอช ซึ่งสินค้าภายในร้านราคาแพงกว่าท้องตลาดหลายเท่าและแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการทุจริต นักท่องเที่ยว ไม่เกิดการแข่งขันเสรีทางการ

ค้า ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย

ด้านพนักงานสอบสวนต้องรอสอบปากคำพยานอีก 15 ปาก รอผลตรวจสอบประวัติและรอผลการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและหลักฐานจากกรมสรรพากร จึงขออำนาจศาลผากซังเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-17 ต.ค. และขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพล พยานบุคคลส่วนใหญ่เกรงกลัวไม่กล้ามาให้การ

นอกจากนี้ หากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวเชื่อว่าจะไม่ข่มขู่พยานและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อให้เกิดอันตรายประการอื่น ศาลสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้ผากซังตามคำร้อง

Source :

กรุณเทพธุรกิจ

Date : " 7 ต.ค. 2558

Page :

๒๕

No :

ชี้ไม่มีเหตุผลให้พ้นตำแหน่งกรรมการ

## ศาล'ยกฟ้อง'บอร์ดเนชั่น

ให้นิวส์โดย"อารักษ์"  
จ่ายค่าเสียหายให้เนชั่น กรุ๊ป  
และกรรมการทั้ง 8 คน

ศาลพิพากษายกฟ้อง"สุทธิชัย หยุ่น" และกรรมการเนชั่นกรุ๊ปทั้งหมดกรณี"นิวส์"ฟ้องเรียกค่าเสียหายและให้ชดเชยจากตำแหน่งระบุเป็นการทำหน้าที่สื่อมวลชน ไม่ได้สร้างความเสียหายแก่บริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค พร้อมสั่งโจทก์จ่ายค่าเสียหายให้ด้วย

กรณีนี้ บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น โดยนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดพระโขนง กล่าวหาบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับกรรมการของบริษัทรวม 10 คน ในข้อหากระทำผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 โดยให้กรรมการของ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำนวน 9 คน จ่ายค่าเสียหายให้แก่บมจ. เนชั่น กรุ๊ป จำนวน 42.5 ล้านบาท และให้กรรมการทั้ง 9 คน



สุทธิชัย หยุ่น

ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

วานนี้ (6 ต.ค.) ศาลจังหวัดพระโขนง ได้นัดฟังคำพิพากษาโดยมีคำสั่งยกฟ้องกรรมการของบริษัทเนชั่นกรุ๊ป จำกัดทั้งหมด โดยวินิจฉัยว่า การดำเนินการไม่ให้ผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเนชั่นกรุ๊ป เมื่อ

อ่านต่อหน้า 4

## ศาล

วันที่ 29 เม.ย.2558 เป็นคำสั่งของจำเลยที่ 10 คือ นายณิทธิมน หัสตินทร ณ ออยุธยา ในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว ขณะที่กรรมการทั้ง 8 คนไม่มีส่วนต่อการตัดสินใจดังกล่าว จึงมีคำสั่งยกฟ้อง และ ศาลยังคำสั่งให้โจทก์ คือ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยที่ยกฟ้องด้วย กรรมการเนชั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ศาลระบุว่านายณิทธิมน ได้ยอมรับว่า ในฐานะประธานในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้สั่งการห้ามผู้ถือหุ้นกลุ่มที่มีความน่าสงสัยว่า เข้าถือหุ้นบริษัทเพื่อครอบงำกิจการเข้าประชุม ซึ่งบ่งชี้ว่ากรรมการ

บริษัทเนชั่นกรุ๊ปทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และถือว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ฯ มาตรา 105 ที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

พยานหลักฐานของโจทก์ก็ไม่สามารถฟังไม่ได้ว่ากรรมการของบริษัท กระทำการอันใดเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ บริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่มีเหตุให้การกรรมการของบริษัทเนชั่นกรุ๊ป ต้องออกจากกระเป๋กรรมการ เนื่องจากนายอาร์ักษ์ ราษฎร์บริหาร พยานของโจทก์ได้เบิกความกล่าวอ้างลอยๆ ไม่เบิกความถึงการกระทำ หรือพฤติการณ์ของจำเลยแต่ละคนว่า คนไหนกระทำการใดอันเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเสนอข่าวครอบงำกิจการเรื่องปกติ

ส่วนประเด็นการนำเสนอข่าวของ


เครือเนชั่น ศาลวินิจฉัยว่า ชาวดังกล่าวมีสื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอ เมื่อเนชั่นกรุ๊ปซึ่งทำธุรกิจสื่อสารมวลชนเสนอข่าวเรื่องการครอบงำกิจการ จึงเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ได้ตรวจสอบและกล่าวโทษบริษัทนิวส์ เกี่ยวกับพฤติการณ์เข้าครอบงำกิจการเนชั่น กรุ๊ปโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงถือว่า การนำเสนองานของเนชั่นกรุ๊ปไม่ได้ทำให้บริษัทนิวส์เสียหายแต่เป็นการเสนอข้อเท็จจริงจนนำไปสู่การตรวจสอบและกล่าวโทษดำเนินคดีแก่บริษัทนิวส์

ศาลพิพากษา "ณิทธิมน" ผู้สั่งการ


ทั้งนี้ ศาลได้พิพากษาให้นายณิทธิมน หัสตินทร ณ ออยุธยา จำเลยที่ 10 ซึ่งเป็นผู้สั่งการในการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ถูกศาลสั่งให้เป็นโมฆะจ่ายค่าเสียหายแก่บริษัท

เนชั่น กรุ๊ป จำนวน 987,102.50 บาท ตามค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และให้บริษัทนิวส์โดยนายอาร์ักษ์จ่ายค่าทนายให้บริษัทเนชั่น กรุ๊ป และกรรมการทั้ง 8 คน คนละ 10,000 บาท ให้นายณิทธิมน จ่ายค่าทนายให้แก่บริษัทนิวส์และนายอาร์ักษ์ 20,000 บาท

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องต่อ บริษัทเนชั่น กรุ๊ป จำกัด มหาชน เป็นจำเลยที่ 1 และนายณิทธิมน หัสตินทร ณ ออยุธยาเป็นจำเลยที่ 10 ส่วนกรรมการของบริษัททั้ง 8 คน เป็นจำเลยที่ 2 -9 ซึ่งประกอบด้วย นายสุวิชัย แซ่หยุน, นายพนง จันทวิโรจน์, นายชวน จริยะพิสุทธิ์, นายปกรณ์ ปรินาสพร, นางสาวดวงกมล เชตะนา, นายเสริมสิน สมะลาภา, นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒน์กิจ, นางสาวเชมกร วชิรวาการ

	Subject Heading :
Source : ผู้จัดการรายวัน	
Date : 7 ต.ค. 2559 Page : 1,11	No :

# เลื่อนสังกัด 'อัมมชโย' ทน 4

อ่านต่อหน้า 

## เลื่อนสังกัด

ผู้จัดการรายวัน 360 - "อัยการ" เลื่อนสังกัด "พระอัมมชโย" กับพวก ฟอกเงินเป็นครั้งที่ 4 อ้างผลสอบเพิ่มเติมน่าไม่ครบ ต้องตรวจสอบเอกสารจำนวนมาก นัดอีกครั้ง 7 พ.ย. นี้

วานนี้ (6 ต.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. ร.ท.สมนึก เสียงก้อง โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เผยแพร่เอกสารแถลงข่าวการเลื่อนนัดสังกัด นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ต้องหาที่ 1 และพระเทพญาณมุนี หรือพระอัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้ต้องหาที่ 2 กับพวกรวม 5 คน กระทำความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน และรับของโจร โดยระบุว่า ขณะนี้พนักงานอัยการคณะทำงานคดีนี้ยังได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไม่ครบถ้วน อีกทั้งเอกสารในสำนวนคดี และเอกสารเพิ่มเติมที่พนักงานสอบสวน ส่งให้อัยการพิจารณามีจำนวนมาก และเนื้อหาที่มีความสลับซับซ้อน ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมีส่วนเสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนสูงมาก พนักงานอัยการ คณะทำงานต้องใช้ความละเอียด รอบคอบในการพิจารณาสำนวนและสังกัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่สังคม พนักงานอัยการ จึงเลื่อนการสังกัดนี้ออกไปก่อน และนัด น.ส.ศรินทร์ยา มานะหมัด ผู้ต้องหาที่ 3 และนางทองพูน กั้นล้อม ผู้ต้องหาที่ 4 มารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งต่อไปในวันที่ 7 พ.ย. นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเลื่อนสังกัดฟอกเงินนี้ เป็นครั้งที่ 4 แล้ว นับตั้งแต่ที่พนักงานอัยการ ได้รับสำนวนการสอบสวนจากดีเอสไอ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.59 โดยขณะนี้ นายศุภชัย ยังคงถูกคุมขังในเรือนจำ โฉมคดีที่ถูกศาลอาญา พิพากษาจำคุกจำคุก 8 กระทั่ง 32 ปี คดียกยอกทรัพย์สหกรณ์ฯ ส่วนแรก พระอัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถูกออกหมายจับซึ่งยังติดตามตัวมาได้ เช่นเดียวกับ น.ส.ศรินทร์ยา นางทองพูน กั้นล้อม และนางศศิธร ไชยประสิทธิ์ ก็ยังติดตามตัวมาได้